



ประกาศคณะพาณิชย์นานาชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home) บุคลากรคณะพาณิชย์นานาชาติ ฉบับที่ ๓

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่ขยายเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ ประกอบกับจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีที่ได้ถูกยกระดับให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) เพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ ๒๘ ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การเรียนการสอน และการสอบ หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ ๑๗/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด 19 (CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)) ในเขตท้องที่จังหวัดชลบุรี สั่ง ณ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ โดยอาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะพาณิชย์นานาชาติ ได้แต่งตั้งให้ นางสาวศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดำรงตำแหน่งในการบริหารเป็นคณบดีคณะพาณิชย์นานาชาติ ความแจ้งแล้วนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการการดำเนินงานของคณะพาณิชย์นานาชาติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จึงประกาศแนวทางการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home) ของบุคลากรคณะพาณิชย์นานาชาติ ดังนี้

๑. ให้คณาจารย์ปฏิบัติงาน ณ ที่พักของตนเอง โดยให้จัดการเรียนการสอน และการสอบในรูปแบบออนไลน์ (Online) ๑๐๐ % ให้ปรับรูปแบบการสอบและวัดผลเป็นการสอบในรูปแบบออนไลน์ (Online Examination) การมอบหมายงาน (Assignment) การทำรายงาน (Report) การทำข้อสอบนอกห้องสอบ (Take-home Examination) หรือการวัดและประเมินผลเป็นระยะระหว่างที่มีการเรียนการสอน หากมีความจำเป็นต้องเข้าพื้นที่ให้ขออนุญาตคณบดี หรือผู้แทนที่คณบดีมอบหมาย

๒. ให้บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ปฏิบัติงานจากที่พักของตนเอง (Work from Home) ตามวันที่กำหนด โดยให้ดำเนินงานตามภาระงานที่รับผิดชอบเต็มขีดความสามารถ ตามมาตรฐานภาระงานของแต่ละบุคคล รวมถึงภารกิจอื่นที่ได้รับมอบหมาย สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และให้มีผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติเท่ากับการมาปฏิบัติงานที่สำนักงานคณะ เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อการทำงานของมหาวิทยาลัยน้อยที่สุด และให้รายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มการปฏิบัติงานแบบ สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง โดยหากมีการปฏิบัติงานที่บ้าน Work from Home ในสัปดาห์นี้ให้ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานในวันทำการของสัปดาห์ถัดไปในรูปแบบการส่งไฟล์จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่นักทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้ให้ใช้ตารางเข้าปฏิบัติงานที่คณะตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

๓. ให้บุคลากรทุกคนถือปฏิบัติตามประกาศคณะพาณิชย์นาวนาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เรื่อง การกำหนดเวลา เข้า – ออก อาคาร ๒๔ ปฏิบัติการวิจัยพัฒนาการต่อเรือ วิศวกรรมทางทะเล และวิทยาการเดินเรือ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งดูแลความปลอดภัยและสุขอนามัยของสถานที่ในการปฏิบัติงานให้มีการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิ หรือสแกน QR Code ในบริเวณทาง เข้า – ออก อาคารของคณะ และให้ทำความสะอาดพื้นที่ในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งบริเวณ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข เน้นการใช้หลักการเว้นระยะห่างทางกายภาพ (Physical Distancing) การสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา การล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ การใช้แอลกอฮอล์เจลล้างมือ และงดการเข้าไปในสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก

การปฏิบัติงานในที่พักของตนเองให้ถือว่าเป็นเสมือนการปฏิบัติงานที่สำนักงานคณะ โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. และให้ลงเวลาปฏิบัติงานในระบบ KU SMART P กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนบุคลากรทุกคนต้องสามารถเข้าปฏิบัติงานที่สำนักงานคณะได้ทันที หากบุคลากรมีความจำเป็นต้องลาให้ปฏิบัติตามระเบียบการลาตามปกติ และให้บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการทุกคนที่เข้าปฏิบัติงานที่คณะตามวันที่กำหนดในตารางแนบท้ายประกาศให้เริ่มปฏิบัติงานเวลา ๐๘.๓๐ ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. และลงเวลาปฏิบัติงานในเอกสารบัญชีลงเวลาปฏิบัติงาน คณะพาณิชย์นาวนาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำวัน ควบคู่กับการลงเวลาในระบบ KU SMART P

ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑๙ – ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีนยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา)
คณบดีคณะพาณิชย์นาวนาชาติ

